



วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2559

เรื่องเด่น:

- วิเทศสัมพันธ์ จัดแนะแนว
ศึกษาต่อ ป.เอก
ต่างประเทศ
- มรภ.สงขลา ร่วมกับ
JOBKK.COM จัด
ตลาดนัดแรงงานสัญญา



ภายในฉบับนี้:

วิเทศสัมพันธ์ จัดแนะแนว ศึกษาต่อ ป.เอก	1
มรภ.สงขลา ร่วมกับ JOBKK.COM จัด	1
นค.คณะกรรมการศาสตร์ คำว่าทุน สานต่อ 2 โครงการ	2
เพจหน่วยโสตฯ	2
รอบรั้วมหาวิทยาลัย	2
-งานมหกรรมสินค้า สหกรณ์	2
-การแข่งขันฟุตบอล “สงขลาคัพ ครั้งที่ 3”	2
-ช่องทางติดตาม-ส่งข่าว งานประชาสัมพันธ์	2

วิเทศสัมพันธ์ จัดแนะแนวศึกษาต่อ ป.เอก ต่างประเทศ



บ่ายวันนี้ ดร.พิพัฒน์ ลิ้มปนงพิทยธรร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศให้แก่คณาจารย์ มรภ.สงขลา จัดโดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ที่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ได้เตรียมความพร้อม

และเตรียมตัวสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดการพิจารณารับนักศึกษา เทียบเชิญ 2 วิทยากร คุณชานนท์ จันทวัฒน์ จาก Student First และ คุณธนิตา เตชะโชควิวัฒน์ จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมบรรยายพิเศษ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา ร่วมกับ JOBKK.COM จัดตลาดนัดแรงงานสัญญา

ขอเชิญเข้าร่วมงาน
JOBKK งานทั่วไทย ไปทุกภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.30 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหกรรมสมัครงาน สัมภาษณ์งาน จากบริษัทชั้นนำทั่วไทย
 ในงานนักศึกษาและบุคคลทั่วไปจะได้พบกับผู้ประกอบการโดยตรงและ ตำแหน่งงานกว่า 1,000 อัตรา
 สัมภาษณ์พร้อมกัน กับบริษัทกว่า 30 องค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วม เว็บไซต์หางานสมัครงานยอดนิยมของไทย www.jobkk.com

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา ร่วมกับ บ.จัดหางานจ๊อบบีเคเค ดอทคอม จำกัด จัดโครงการ ตลาดนัดแรงงานสัญจรย่อย ครั้งที่ 1 พบกับการบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน” โดย คุณทศไนย เหมือนเสน รองกรรมการผู้จัดการ บ.จัดหางานจ๊อบบีเคเค ดอทคอม จำกัด และ ตลาดนัดแรงงานสำหรับผู้กำลังมองหาหางานประจำและงานพาร์ทไทม์ ได้พบปะกับผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆที่กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

นศ.ครุศาสตร์ คว่าทุนสานต่อ 2 โครงการ



นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ร่วมนำเสนอ 2 โครงการเพื่อขอรับทุนในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส). และสงขลาฟอรั่ม ได้แก่ โครงการครูเพื่อศิษย์และโครงการที่สอนน้องอ่านเขียน ผลปรากฏว่า นักศึกษาเจ้าของโครงการ ทั้ง 2 สามารถพิชิตทุนสนับสนุนกิจกรรมมาได้สำเร็จ ซึ่งจะนำทุนมาจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาครูต่อไปในอนาคต

เพจหน่วยโสตฯงานประชาสัมพันธ์



โทร. 074-260200 ต่อ 0 # , 083-1960005
หน่วยโสตฯ งานประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

หน่วยโสตทัศนศึกษา งานประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา ขยายช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำวิธีการใช้งาน และแก้ปัญหาต่างๆเบื้องต้น ในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร

สามารถติดตามข้อมูลหรือสอบถามปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ได้ทาง เพจ : หน่วยโสตทัศนศึกษา งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รอบรั้วมหาวิทยาลัย

📅 25-29 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ : งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ พบกับการแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพชั้นนำจากขบวนการสหกรณ์ ทั่วประเทศ

📅 27 มีนาคม 259 เวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬา มรภ.สงขลา : การแข่งขันฟุตบอลประชาชน “สงขลาคัพ” ครั้งที่ 3 ด้านภัยยาเสพติด จ.สงขลา ประจำปี 2559 ระหว่างทีมเมืองสงขลาFC VS ทีมควนเนียง FC

📍 ช่องทางติดตามข้อมูลและส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์



งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



PR_SKRU



pr@skru.ac.th

อย่าปล่อยให้กิจกรรมของท่าน

...เงียบเหงา ...

เป็นข่าวก่อนได้เปรียบ!!

“พัสดุ และจดหมาย คัดแยกได้ถูกต้อง ถึงมือผู้รับฉบับไว
ระบุหน่วยงานต้นสังกัดให้ผมหน่อยนะคร้าบบบ ”

